



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ วรรค ๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ มิตสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

สำเนา-
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ มิตสันเทียะ	ประธานสภาฯ	สมพงษ์ มิตสันเทียะ	
๒	นางสาวสุนันท์ กระจีพอพงษ์	เลขานุการสภา อบต.	สุนันท์ กระจีพอพงษ์	
๓	นายประจวบ เนื่อนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ประจวบ เนื่อนา	
๔	นายมนตรี เด่นดวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	มนตรี เด่นดวง	
๕	นางสวัสดี เยี่ยงอย่าง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	สวัสดี เยี่ยงอย่าง	
๖	นางบรรจง ร่มเรียง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	บรรจง ร่มเรียง	
๗	นายบุญเสริม กรวดกระโทก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	บุญเสริม กรวดกระโทก	
๘	นายพูน แดกโพธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	พูน แดกโพธิ์	
๙	นายบัญญัติ ทะเลดอน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	บัญญัติ ทะเลดอน	
๑๐	นายสายชล ยิ้มน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สายชล ยิ้มน้อย	
๑๑	นายชัยยงค์ พอดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ชัยยงค์ พอดี	
๑๒	นายณรงค์ศักดิ์ ร่มพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ณรงค์ศักดิ์ ร่มพิมาย	
๑๓	นายประภากร อยู่เย็น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	ประภากร อยู่เย็น	
๑๔	นางสาวมัทนา อิ่มเพ็ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	มัทนา อิ่มเพ็ง	
๑๕	นางลำยองค์ รามพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ณรงค์ศักดิ์ ร่มพิมาย	
๑๖	นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์	
๑๗	นายชูชาติ เทือกพุทรา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ชูชาติ เทือกพุทรา	
๑๘	นายสำเร็จ มิ่งพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐	สำเร็จ มิ่งพิมาย	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ มิ่งพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ลาป่วย
๒	นางจิรารวรรณ สุตพลับ	รองประธานสภาฯ	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภาชิต แสนแจ็ก	นายก อบต.หนองระเวียง	ภาชิต แสนแจ็ก	
๒	นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง	รองนายก อบต.หนองระเวียง	ปราณีศิลป์ ปราสาทสูง	
๓	นายสมควร อาศัยไร่	รองนายก อบต.หนองระเวียง	สมควร อาศัยไร่	
๔	นายสมัย ตีกล้า	เลขานุการนายกฯ	สมัย ตีกล้า	
๕	นายณัฐจักร จำนอก	หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร	ณัฐจักร จำนอก	
๖	นางสาวน้ำทิพย์ ชอบใจ	ผอ. กองสวัสดิการสังคม	น้ำทิพย์ ชอบใจ	
๗	นางสาวสุชาดา สมสวนจิต	ปลัด อบต.หนองระเวียง	สุชาดา สมสวนจิต	
๘	นางสาวภัทธิตา สมสวนจิต	รองปลัด อบต.หนองระเวียง	ภัทธิตา สมสวนจิต	
๙	นายวสวัตต์ อ้วนโพธิ์กลาง	หัวหน้าสำนักปลัด	วสวัตต์ อ้วนโพธิ์กลาง	
๑๐	นางกุศลิน นพบุญชลธิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กุศลิน นพบุญชลธิ	
๑๑	นางมนัสดา โสมทองกลาง	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มนัสดา โสมทองกลาง	
๑๒	นางสาวประสิตา งามพิมาย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	ประสิตา งามพิมาย	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภา อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ

การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔ กำหนดวันที่ ๔- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงกำหนดประชุมในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรอเอกสารให้แล้วเสร็จเพื่อนำมาเข้าในระเบียบวาระการประชุม จึงกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมีสมาชิกสภาฯ ลาป่วย ๒ คน ๑.นายณรงค์ มิ่งพิมาย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ๒.นางจิรวรรณ สดพลับ รองประธานสภาฯ หมู่ที่ ๑๘

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

สมาชิก อบต. ทุกท่านคงได้ตรวจรายงานการประชุมที่จัดเตรียมให้สมาชิกไว้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภาฯ

เนื่องจากไม่มีสมาชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธานสภาฯ ผมขอผ่านไปวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

เลขานุการสภาฯ

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้ร่วมเข้าชื่อถอนการเข้าชื่อหรือตายภายหลัง จากประธานสภาท้องถิ่นได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่า การเข้าชื่อของผู้นั้นยังคงมีผลอยู่มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสามวรรคสี่และวรรคห้าหรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลา

ดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้องตามวรรคสอง จะกำหนดให้เกินสิบคนมิได้ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระทำได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ประธานสภาฯ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าสามพันคนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นนั้นสิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งล่าสุดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ครับ

ที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ	๑๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	
งดออกเสียง	๒	เสียง
สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม	๑๘	คน

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดครับ

ปลัด ขออนุญาตอธิบาย พรบ.เสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่นเป็นระเบียบที่เราถึงทำขึ้นหรือประกาศทางสภาฯ อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆ ระเบียบจัดทำขึ้นมี พรบ.เสนอชื่อของประชาชนในเรื่อง ขอเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เหมือนโดยปกติแล้วขออนุญาตนำเรียนแบบนี้ โดยปกติการเสนอชื่อข้อบัญญัติต่างๆ ถ้าเกี่ยวข้องกับประมาณก็จะเป็นนายกฯ เป็นผู้ลงชื่อ หรือว่าไม่เกี่ยวข้อง เรื่องการเงินสมาชิกก็มีสิทธิเข้าชื่อ เพื่อเสนอรับข้อบัญญัติ นี้มี พรบ. เข้าชื่อออกมา ทางกรมเองก็ให้ท้องถิ่นทำประกาศ ในเรื่องรองรับของการเสนอชื่อเราจะเห็นในร่างข้อบัญญัติ ถ้าไม่มีระเบียบอะไรขึ้นมาเวลาประธานเสนอ ชื่อตัวร่างเองไม่มีใครตรวจสอบให้ ท่านจะเห็นว่าไหน ประกาศตัวนี้ อาจจะกำหนดว่าในกรณีที่มีประชาชนจะเสนอชื่อร่าง เขาจะให้ปลัดเป็นคนทำ พรบ.เกี่ยว ด้วยกับประชาชนในเรื่องหลักเกณฑ์ชื่อท่านประธานสภาฯได้นำเรียนไปแล้วคนที่มาเสนอชื่อไม่เกินสิบคนแต่ว่ารายนชื่อต้องเป็นหนึ่งในสิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมีสิทธิ์

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ อันนี้คือหลักการคร่าวๆ ปลัด ก็ได้อ่านมาคร่าวๆ เหมือนกัน จริงๆ หลักการคร่าวๆ เป็นแบบนี้ พอมี พรบ. ในการเสนอชื่อท้องถิ่น ต้องทำระเบียบรองรับเพราะว่ากรณี ที่ไม่ทำระเบียบหลักเกณฑ์ใน การเสนอชื่อ ในการจัดทำร่าง สมมุติชาวบ้านเราขออนุญาตเสนอข้อบัญญัติในเรื่องสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่องสิ่งปฏิกูลก็กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องนี้ถ้าเป็นส่วนหรือประชาชนมองว่า ตำบลหนองระเวียงน่าจะทำก็บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี ที่เรายังไม่มีก็สามารถเสนอข้อบัญญัติ จริงๆที่ผ่านมาก็ จะเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ที่จะเป็นแต่ละกรมทำหน้าที่เสนอนายกเสนอต่อสภา ในเรื่อง ก็บัญญัติ ว่าด้วยในเรื่อง การควบคุมจำหน่ายอาหารการควบคุมตลาด ก็จะเป็น ในส่วนของผู้บริหารผู้เสนอ ที่ทำขึ้นมาอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าชื่อเสนอ ที่นำกลับมาใช้ในท้องถิ่นเองก็ คือสามารถเข้าชื่อเสนอ ให้สภาตามความเห็นชอบและใช้ได้ หลังจากที่ ประชาชน นำเรื่องเสนอต่อท่านประธานสภาและทำร่างข้อบัญญัติระเบียบตรงนี้ระบุเป็นปลัดจะต้องทำร่างให้ว่าด้วยหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆทำร่างเพื่อเสนอให้สภาเพื่อพิจารณา เป็นเรื่องเกณฑ์ที่จัดทำระเบียบ ก็เหมือนกฎหมาย พรบ. สาธารณสุข ครอบคลุมทั้งประเทศข้อบัญญัติท้องถิ่นก็คือกฎหมายบังคับใช้ในเขตท้องถิ่นนั้นๆในกรณีที่ท่านประธานสภาเสนอในเรื่องของเทศบาลก็จะเป็นเทศบัญญัติก็ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม เมื่อกี้เลขานุการสภาให้ปลัดชี้แจง ก็ไม่ชี้แจง ให้เลขานุการสภาไปอ่านระเบียบจริงๆก็ระเบียบในเรื่องของการยกมือก็นำเรียนว่าประธานสภา นำเรียนท่านไปแล้วสองครั้ง เลขต้องบอกให้ประธานสภา ถามสมาชิกสองครั้งสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างระเบียบโปรดยกมือและต้องถามว่าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบถ้าจะบอกไม่เห็นเห็นชอบอย่าคิดเองนะคะ เราจะไปคิดเองไม่ได้และไม่เห็นชอบไม่มีอันนี้คิดเองเพราะไม่ได้ถามจริงๆหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วบางที่เราส่งประกาศและคิดว่าสมาชิกคงไม่เข้าใจในส่วนที่มาทำไมเราต้อง ทำระเบียบอันนี้ต้องไปหน้าที่อีกที่จะต้องให้เลขานุการชี้แจงว่าตรงนี้เข้าสภาพิจารณาความเห็นเป็นอย่างไร เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะครบปีแต่สมาชิกทุกท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้ ทำไมต้องมาเพิ่มเติมอยู่เฉยๆไม่ต้องทำระเบียบได้ไหมจริงๆพอมีกฎหมาย หรือ พรบ. ในการเสนอชื่อก็จะมีให้เห็นทำกฎหมายลูกรองรับเหมือนการออกกฎหมายลูกแต่เรื่องนี้เรียกว่าด้วยระเบียบ การเสนอชื่อ ซึ่งหลักเกณฑ์ ตัวร่างนี้ก็คงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำเอง ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ที่ทำมาคือสอดคล้องกับ พรบ. ในส่วนที่ต้องบังคับใช้ที่ต้องระบุเป็นปลัดพอไม่ระบุ ก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านจะ

เสนอร่างถ้าไม่ระบุหรือใหม่ อธิบายเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ จะมายื่นเรื่องมี การดำเนินการเรื่องนี้ให้เขาโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะไปเขียนร่างมาได้ยังไง ประชาชนไปเขียนหน้าข้อบัญญัติเองก็ยากพอสมควรอันนี้ขอ อนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมในส่วนระเบียบที่เราเสนอสภาวันนี้ทาง กรมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังขัดแย้งกันว่าเป็นหน้าที่ใครต้องเสนอทาง กรม ยิ่งเกี่ยว่านายกมีหน้าที่เสนอขออนุญาตไม่ต่อสภาหรือประธานสภาเป็น คนเสนอขออนุญาต และยังมีเรื่องของระเบียบที่ต้องถ่ายเอกสารให้สมาชิก สภาฯ ประธานสภาฯ เพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบการประชุมสภาใน การเลือกตั้งประธานสภาฯ ในเรื่องของการลาออกมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ขึ้นมามากกว่าแต่เดิมอยากให้สมาชิกสภาฯ ไปศึกษาเวลามาประชุมในการ ดำเนินการขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๕

ครับขอบคุณท่านปลัด
เรื่อง เพื่อทราบ

๕.๑ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง ประจำปี ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เชิญท่านนายก อบต. ครับ
เรียนท่านประธานในเรื่องระเบียบวาระที่ ๕ ผมขอนำเรียนให้ทราบดังนี้เมื่อ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ในการเลือกประธานใน ส่วนของคณะกรรมการที่ได้มา มีทั้งหมด ๑๑ คนด้วยกันและ การเลือกประธานคณะกรรมการ ติดตามผล เติมนางกุศลิน เป็นประธาน กรรมการและนายวสันต์หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการ ได้ประธาน คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอเชิญให้นาง กุศลิน รายงานการ ติดตามผล ครับ

นางกุศลิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

1. ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์	ปี2561		ปี2562		ปี2563		ปี2564		ปี2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	29,418,000	42	34,522,000	97	73,188,000	60	45,725,000	24	29,730,000	265	212,583,000
ด้านเศรษฐกิจ	8	180,000	7	150,000	7	150,000	7	150,000	7	150,000	36	780,000
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	37	26,066,000	41	27,736,000	44	29,326,000	39	30,026,000	38	30,826,000	199	143,980,000
ด้านการเมืองการบริหาร	17	2,390,000	15	2,340,000	18	6,570,000	14	4,900,000	12	2,000,000	76	18,200,000
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	2,235,000	9	2,295,000	13	2,505,000	12	2,515,000	10	815,000	51	10,365,000
การพัฒนาแหล่งน้ำ	1	1,000,000	2	1,900,000	5	3,780,000	7	18,400,000	5	3,630,000	20	28,710,000

จากตาราง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังเกตได้จาก จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และที่เปลี่ยนแปลง รวมกันมีมากที่สุดถึง 212,583,000 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 14,398,000 บาท ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีงบประมาณน้อยที่สุด คือ 780,000 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
ตารางที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ. 02)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โครงการทั้งหมด		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๕.๘๘	๑๒	๗๐.๕๙	๔	๒๓.๕๓	17	100
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๓๓.๓๓	3	100
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๗๗.๔๒	๐	๐.๐๐	๗	๒๒.๕๘	31	100
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๙	๘๑.๘๒	๐	๐.๐๐	๒	๑๘.๑๘	11	100
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	4	100
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	0	0
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๔๐	๖๐.๖๑	๑๒	๑๘.๑๘	๑๔	๒๑.๒๑	66	100

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายผล เลี่ยมรัตน์ ถึงบ่อนายทิม กล่าวพิมาย	๕๖,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๑๘/๖๕ ลว.๒ ก.ย.- ๑ พ.ย.๖๕ (๕๖,๐๐๐)
๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ สายโนนเพชรไปบ้านโจด หมู่ที่ ๑๕	๘๖๘,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส. ๑๓/๖๕ ลว.๒๔ ส.ค.- ๒๒ พ.ย. ๖๕(๖๘๗,๐๐๐)
๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๕	๑,๕๓๑,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๑๑/๖๕ ลว.๑๙ ส.ค.-๑๗ ธ.ค.๖๕(๑,๑๘๘,๐๐๐)
๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๓ ไปบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๑๕/๖๕ ลว.๓๐ ส.ค.- ๒๘ พ.ย. ๖๕(๔๙๑,๐๐๐)
๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ จากศาลตาปู่ไปสระน้ำสันอ้อยข้าง	๓๗๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ จากวัดชัยสวรรค์ไปถึงสันอ่างลำฉวมวก	๔๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๑๗/๖๕ ลว.๒ ก.ย.-๑ ธ.ค.๖๕(๔๑๙,๐๐๐)
๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางเจียม รวมพิมาย ถึงบ้านนายจำรัส เพชรจำรัส	๙๑,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๙๑,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 จากสี่แยกชอย 6 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8	๑,๖๓๓,๐๐๐ (งบ อบต.)			√			กองช่าง	ส.๑๒/๖๕ ลว.๒๓ส.ค.- ๒๑ ธ.ค. ๖๕(๑,๒๓๐,๐๐๐)

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนางเปรี๊ยะว ะรินรัมย์ ไปนายนายสมร คุณคำ	๔๙๒,๐๐๐ (งบ อบต.)			√			กองช่าง	กันเงินกรณีไม่ก้อ หนี้ผูกพัน์ โดยสภา เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๕
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ สามแยกไปบ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๓ ไปนาพ่อล้อม อาศัยไร่	๕๐๗,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๑๐/๖๕ ลว.๑๙ ส.ค.-๑๗ พ.ย.๖๕ (๓๙๘,๐๐๐)
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ จากแยกนาป่าตาล ไปถนนหลักกสิขบ้านจิว หมู่ที่ ๔	๙๕๕,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๒๐/๖๕ ลว.๒๓ ก.ย.-๒๒ ธ.ค.๖๕ (๗๐๕,๐๐๐)
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายเวช ผลพิมาย ถึงแยกศาลตาปู่	๕๖๑,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๒๑/๖๕ ลว.๒๓ ก.ย.-๒๒ ธ.ค.๖๕ (๓๙๙,๐๐๐)
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๓ จากจาก ชุมประตูดอนหวาย ด้านทิศตะวันออกไปคุ้มสำโรง	๓๗๒,๐๐๐ (งบ อบต.)			√			กองช่าง	กันเงินกรณีไม่ก้อ หนี้ผูกพัน์ โดยสภา เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๕
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านนางสงกา ผ่องพูน ไปวัดบ้านทรัพย์โพธิ์งาม	๑๙๖,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๒๓/๖๕ ลว.๒๓ ก.ย.-๒๒ พ.ย.๖๕ (๑๙๖,๐๐๐)
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางจวน เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศน์ เนื้อนา	๙๗,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๑๙/๖๕ ลว.๑๙ ก.ย.-๑๘ พ.ย.๖๕ (๙๗,๐๐๐)
๑๖	โครงการก่อสร้าง ทางออกกำลังกาย คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ บริเวณสระน้ำหนองขาม	๓๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)			√			กองช่าง	กันเงินกรณีไม่ก้อ หนี้ผูกพัน์ โดยสภา เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๕

๑.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑	๖๔๖,๐๐๐ (งบ อบต.)		√				กองช่าง	ส.๒๒/๖๕ ลว.๒๓ ก.ย.-๒๒ ธ.ค.๖๕ (๕๑๐,๐๐๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐ (งบ obot.)	√				๙,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	๑๓,๐๐๐ (งบ obot.)	√				๘,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการอบรมการทำน้ำอ้อยก้อน	๒๐,๐๐๐ (งบ obot.)				√		กองส่งเสริมการเกษตร	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐ (งบ obot.)	√				๖,๘๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐ (งบ obot.)				√		กองการศึกษาฯ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐ (งบ obot.)				√		กองการศึกษาฯ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๖	๔๒๕,๑๕๐ (งบ obot.)	√				๓๙๙,๑๖๐	กองการศึกษาฯ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๖	๔๒๕,๑๕๐ (งบ obot.)	√				๔๐๐,๒๙๐	กองการศึกษาฯ	
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๗๒๑,๐๐๐	√				๑,๖๙๓,๘๗๒.๘๖	กอง	

	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	(งบ อบต.)						การศึกษา	
๗	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	๓,๘๗๕,๗๐๐ (งบ อบต.)	√				๓,๒๑๙,๓๐๐	กองการศึกษา	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๘๓๗,๘๐	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการผ่าตัดต่อกระดูก	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		กองสาธารณสุข	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๐๖,๐๙๐	กองสาธารณสุข	
๔	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๔๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๔๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาห้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๔๕,๕๖๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานเทศกาลต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๙๙,๙๓๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบลหนองระเวียง	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๙,๓๖๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		กองการศึกษา	

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสายเสียดัด	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๗,๓๖๓	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		สำนักปลัด	
๓	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๓,๕๒๐	กองสวัสดิการสังคมฯ	
๔	โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสามัมพันธ์ครอบครัว	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๙,๖๐๐	กองสวัสดิการสังคมฯ	
๕	โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๙,๖๐๐	กองสวัสดิการสังคมฯ	
๖	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๕,๐๓๐	กองสวัสดิการสังคมฯ	

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม	๑๒๔,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๘๒,๔๑๓	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๓๔๐ (งบ อบต.)	√				๕,๓๔๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๔,๕๙๐,๙๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๒,๙๓๖,๒๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๖,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๖	เงินสำรองจ่าย	๕๐๗,๔๕๖ (งบ อบต.)	√				๑๙๓,๘๑๒	สำนักปลัด	
๗	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๖๗๗,๙๕๔ (งบ อบต.)	√				๖๖๐,๔๖๔	สำนักปลัด	
๘	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองระเวียง	๒๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๒๓๐,๘๐๕	กองสาธารณสุขฯ	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๒๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๓๑,๖๙๕.๘๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๔๕๙,๘๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติกรร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(ส่วนกลาง) อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๔.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๒๓,๙๖๓	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)				√		สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๔๑,๑๐๐	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐ (งบ อบต.)	√				๙,๕๐๐	สำนักปลัด	

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๙,๐๐๐	สำนักปลัด	

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องวัดความ ดันโลหิตอัตโนมัติที่ ต้นแขน	๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	กอง สาธารณสุข ฯ	
๒	จัดซื้อเครื่องวัด อุณหภูมิทางหน้าผาก	๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๓,๖๐๐ (งบ อบต.)	กอง สาธารณสุข ฯ	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝกเฉลิม พระเกียรติ	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๗,๒๐๐	กอง ส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	√					กอง ส่งเสริม การเกษตร	ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๙,๐๐๐	กอง ส่งเสริม การเกษตร	

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	√				๗,๓๐๐	กอง สาธารณสุข	

นางกุศลิน

รายงานผลการดำเนิน การทำงานรายงานตามแผนประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งหมดทุก
๖๖ โครงการดำเนินการเสร็จแล้วแล้วคิดเป็น ๕๙.๐๙ เปอร์เซ็นต์ อยู่
ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ ๑๘.๙๘ เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดำเนินการ ๑๕
โครงการคิดเป็น ๒๒.๗๓ เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดและยุทธศาสตร์ก็จะ
อยู่ส่วนที่สาม ส่วนโครงการก็จะบอกอยู่ระหว่างดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ทั้ง ๕ ด้านค่ะ

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง ที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

เนื่องจากไม่มีสมาชิก อบต. เรื่องที่เสนอใหม่ ผมขอผ่านไปวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านประภากรครับ

นายประภากร

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโจดได้ทำหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ จากอุปสรรคต่อเมื่อสองเดือนที่แล้วครับเรื่องน้ำประปาไม่
สะดวกของหมู่บ้านโจดคือฝั่งทิศเหนือของทางหมู่บ้าน น้ำประปาประมาณ
๕๐ ปี เราวางท่อกลางเป็นท่อเหล็กท่อ ๑๒ มิลลิเมตรขนาดเล็ก ช่วงหลังๆ
มีชาวบ้านมาสร้างเป็นจำนวนมาก น้ำประปาไหลไม่สะดวกและเวลาเปิดใช้
งานพร้อมกันน้ำไหลไม่ทันและได้ประชุมหมู่บ้านมีมติที่ประชุม ขอความ
อนุเคราะห์จากทางอบต.ช่วยตัดถนนคอนกรีต เพื่อจะวางท่อลอดไปทางทิศ
ใต้เพื่อที่จะวางท่อใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะวางท่อจึงอยากเรียนถามว่าดำ เนิน การ
ได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก อบต. ครับ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็คือเรื่องการขอตัดถนน
คอนกรีตได้มีการออกไปดูแล้วก็คุยกันแล้วครับเบื้องต้นหนังสือที่มา คือ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตัดเบื้องต้นคือ เราไม่มีเครื่องมือตัด แล้วได้ไป
เลี้ยวที่นี้สิ่งที่ท่านสมาชิกอยากจะถามคือถ้าหมู่บ้านดำเนินการเอง อยากจะ
ตัด อยากจะขอความช่วยเหลือได้ประมาณ หรืออนุญาต ได้ใช่ไหมครับก็คือ

การทำตรงนี้ เป็นถนนคลองอุบาทว์ๆ ก็คือจริงๆนายกอบต.เป็นผู้ดูแล แต่ว่า การจะตัดทำอะไรอย่างนี้ก็คือมองว่าต้องแล้วทำให้เป็นเหมือนเดิม การจะ นำเรื่องเพื่อขอสภาฯ คือทางหมู่บ้านจะมีทีมงานที่จะทำอยู่แล้วคือ สมาชิกต้องการจะถามว่าอนุญาตให้ตัดได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านประภากรครับ

นายประภากร

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ก็คือทางอบต.ไม่มี งบประมาณหรือว่าติดขัดเรื่องกฎระเบียบทางหมู่บ้านเราขออนุญาตให้ตัด คือให้ทาง อบต.อนุญาตทางหมู่บ้านเรามีงบประมาณของน้ำประปา จะ ทำเงินส่วนตรงนี้ นั้นมา และขุดเจาะและวางท่อและทางหมู่บ้านยาก ให้ กองช่าง ออกไปช่วยกำกับดูแลด้วยครับ เรากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่า การสัญจรไปมา และเราจะตัดอย่างไรเพื่อที่จะให้ปลอดภัยผู้ที่สัญจรไปมา ทางหมู่บ้านเราทำกันเองยังไม่ได้รับการอนุญาตกับท่านนายกก็กลัวว่าจะ เป็นปัญหา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก อบต. ครับ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องการแก้ไขปัญหา ของพี่น้อง ประชาชน ต้องอนุญาตให้ทำการขุดเจาะคอนกรีตในการ ดำเนินการต้องดู ต้องดูเส้นทางผ่านตรงไหนหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนบ้าง หลัง การดำเนินการ ใช้เวลาเท่าไรและให้กลับมาเป็นในรูปแบบลักษณะเดิม ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านนายก อบต.ครับ เชิญท่านประดิษฐ์ครับ

นายประดิษฐ์

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมทุก ท่าน ผมนายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ก็มีเรื่องแจ้งครับ ถนนจากบ้านหนองบัวคำไปบ้านดอนประดู่ชำรุดครึบเกิดจากน้ำเซาะถนน ขาดไปหนึ่งเลนผมได้แจ้งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการผมก็ขอฝาก ผู้รับผิดชอบดูแลและจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนซ่อมถนนให้ด้วยครับตอนนี้ รถบรรทุกวิ่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต กลัวว่าจะเดือดร้อนครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านชูชาติครับ

นายชูชาติ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม ทุกท่าน ผมนายชูชาติ เพื่อกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ผมมีเรื่องที่จะ สอบถามไปยังท่านประธานสภา คือเรื่องไฟแสงสว่างที่ให้ประเเมนความ เสียหายแต่ละจุดและได้ทำการแจ้งซ่อมไป นานแล้วแต่นายช่างไม่ได้ดู ซ่อม จุดไหนยังง้างบ้างมีจุดเสีย ผมจึงอยากสอบถามไปยังท่านประธานสภา ไปยัง

ช่างที่จะซ่อมบริเวณไฟแสงสว่างและเรื่องรางระบายน้ำเกือบเสร็จเรียบร้อย แต่ยังมีเหลือ ที่หน้าบ้านนายศุภชัย ที่พิมาย เป็นตัวซีเป็นร่องน้ำอยู่ไม่ทราบว่าจะวางเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าครับ จึงสอบถามไปยังหัวหน้าสำนักปลัดก็ขอให้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านวสวัตดีครับ

นายวสวัตดี

เรื่องรางระบายน้ำหมู่เก้าฝาล่าง นะครับถึงเวลาได้อายุจะยกไปลงให้หมดครับฝารางเราหล่อคอนกรีตหนาสิบเซนติเมตรถ้าเรายกไปวางคอนกรีตไม่ได้อายุมันจะแตกก่อนครับฝารางจะลงพร้อมกันหมดเพราะเสร็จหมดแล้วครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก อบต. ครับ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมได้เชิญหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผ.กองช่างและได้รับไปลงพื้นที่หมู่ที่ ๕ น้ำระบายไม่ได้เพราะระบาย ไปก็กัดเซาะมันเป็นปัญหาคลองน้ำไหลหลากในเรื่องของงบประมาณซ่อมแซมของหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๘ ที่ไปนิคมหรือมาทางมาประดู่ไปหมู่ ๘ ได้ดำเนินการให้ผู้รับเหมานั้นได้ มีการดำเนินการแล้วและดำเนินการของหมู่ที่ ๑๓ อาจไม่ทันระยะเวลา ที่ชาวบ้านต้องการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๑๘,๐๐๐บาท จะเป็นเรื่องของขั้นตอนเวลาชาวบ้านจึงดำเนินการก่อน ตอนนี้อยู่ได้ประสานไปยังสมาคมเพื่อที่จะให้รอดดำเนินการ ได้เร็วขึ้นแต่ยังไม่ทัน ความต้องการของชาวบ้าน ในเรื่องของหมู่ ๙ ในเรื่องไฟแสงสว่าง ได้สำรวจมาแล้วช่างอาจจะดำเนินการแล้วอาจจะยังไม่ดำเนินการยังไม่ถึงหมู่ที่ ๙ ทำให้แสงสว่างที่ใช้ได้และเสียเพิ่มเติมขึ้นมาหรืออยากให้แก้ไขซ่อมไฟฟ้า ที่เสียเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านเชิญท่านวสวัตดีครับ

นายวสวัตดี

ไฟฟ้า นะครับตรงไหนเสียเพิ่มเติมลงไปแจ้งที่ช่างเลยครับ ครั้งที่แล้วสำรวจไปแล้ว ประมาณ ๑๗๐ ประมาณการไว้แล้วให้ไปแจ้งไว้ตอนนี้ช่างกำลังดำเนินการอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านมนตรีครับ

นายมนตรี

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมนตรี เต้นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ ผมขอเรียนถาม ผ่านท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านนายกมีอยู่สามเรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่อง ขอลอก ขอบุดลอกคลองทางโค้งได้ดำเนินการ หรือยังครับเรื่องที่สองเรื่องที่ขอสนับสนุนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นกระสอบที่จะให้แต่ละหมู่บ้านไปปิดหลุม ที่ถนนชำรุดเรื่องที่สาม นักกีฬาได้รับการบาดเจ็บคนหมู่ที่ ๑๗ มีอยู่หนึ่งท่านได้ไปหาหมอและหยุดงานไปสามวันครับและได้ไปฉีดยาและจะดำเนินการได้อย่างไรและมีการแข่งขันกีฬาเราจะมีการเก็บเงินกองทุนหรือไม่ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก อบต. ครับ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของการขุดลอก คลองต้องคุยกัน ขุดลอกในส่วนตรงไหน ถ้าเป็นหมู่ ๓ ตำบลธารละหลอดก็ ต้องเป็นการรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลธารละหลอด แต่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรา ส่วนเรื่องที่สองการสนับสนุนแอสฟัลต์คอนกรีตได้คุยกับส่วนของกองช่าง แล้วและได้พูดคุยกับท่านปลัดไว้แล้วจะสำรวจพื้นที่ ที่เสียอยู่เยอะ สามารถซ่อมได้ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตแบบสำเร็จ ก็ดูตามพื้นที่ถนนหลุม ไม่ใหญ่จนเกินไป และได้ทำเรื่องไปยังแต่ละหมู่บ้านจะซ่อมแซม ตรงไหนอย่างไรส่วนเรื่องที่สามนักกีฬาบาดเจ็บ ผมการแข่งขันกีฬาเสร็จ แล้วคำรักษาพยาบาล จากระยะเวลาการแข่งขันเสร็จแล้วมีหลักฐานและ ระยะเวลาที่กัวันมีสิทธิ์ใช้กองทุนนั้นได้สรุป ของหมู่ ๑๗ มีนักกีฬาบาดเจ็บ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและยังไม่มีข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับ ผมทราบว่า มีหลายหมู่บ้านแต่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาส่วนเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณานัก กีฬาบาดเจ็บมีการบาดเจ็บและรักษาพยาบาลวันไหน คำรักษาเป็น จำนวนเท่าไร ก็จะส่งให้ เข้ามาและได้ประชุมคณะกรรมการ ปรีกษาหารือ จะใช้คำรักษาพยาบาล เท่าไหร่ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายมนตรี

ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านมนตรีครับ
เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย มนตรี เต็นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ ครับผมขออนุญาต สอบถาม เพิ่มเติมคือไปพบแพทย์ แต่ไม่มีเอกสารรับรองแพทย์ ในการรักษาพยาบาล แต่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถไปทำงานได้สามวันครับ และได้ไปฉีดยา หมดคำรักษาพยาบาลไปเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทครับ แต่ไม่มีใบเสร็จเพื่อ รักษาพยาบาล ผมขอปรึกษาว่าถ้ากรณีอย่างนี้เราจะมีการช่วยเหลือหรือไม่ อย่งไรครับ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เชิญท่านนายก อบต. ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในเรื่อง หลักฐานใบเสร็จ ท่านได้ไปรักษาพยาบาล ที่ไหนขอถ่ายรูปใบเสร็จ มารับโรง จดทะเบียนการ รักษาในรพสต. น่าจะมีเป็นหลักฐาน อาจจะไม่ใบเสร็จแต่มีหลักฐานที่ได้รับ การรักษาจริง ได้ครับที่รพสต. หรือโรงพยาบาล และส่งให้คณะกรรมการ พิจารณาเห็นด้วยครับ

ประธานสภาฯ
นายสำเร็จ

ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านสำเร็จครับ
เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย สำเร็จ มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ เรื่องสวัสดิการนักกีฬานักกีฬาบ้าน ทรัพย์โพธิ์งาม ประชาชนสองคนได้ไปหาหมอและมีใบรับรองแพทย์การ พิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านสวัสดิ์ครับ

นางสาวสตี

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสตี เที่ยงอย่าง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖ มีนักกีฬาบาดเจ็บหนึ่งคน ไปพบแพทย์ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้ยื่นใบรับรองแพทย์มาแล้วค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

เชิญท่านปลัดครับ

ปลัด

เมื่อก่อนประชุมเล็กสวัสดิการนักกีฬาปลัดไม่ได้เข้าร่วมประชุม เลยก็เลยไม่ทราบว่ามิมติที่ประชุมมีมติอย่างไรขออนุญาต ในเรื่องของเงินกองทุนสวัสดิการนักกีฬา ปลัดเป็นเลขานุการมีระเบียบเรื่องการใช้จ่ายเงินว่าในกรณีที่นักกีฬาบาดเจ็บก็เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเราจ่ายได้เท่าไรหรือกรณีที่ไม่ได้เข้ารับรักษาพยาบาลที่ผ่านมาแล้วได้ใช้มติที่ประชุมก็อยากจะนำเรียนว่าในส่วนที่ผ่านมาน้อยถ้ากรณีที่บาดเจ็บในสนาม นำหลักฐานมาแจ้งเราก็จะทราบเลยว่ามีหลักฐานการไปหาหมอ เราจะทราบได้ว่าแล้วการบาดเจ็บการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมามีการแจ้งเลย ไม่ได้แจ้งที่กองอำนวยการหลังจากที่ไปหาหมอ ก็จะส่งใบเสร็จมา ก็จะผ่านในส่วนของการศึกษาจริงๆผ่านไปแล้ว นายกออาจจะลืมแจ้งมาแล้วขาดเอกสารแจ้งมาแล้วทำรายทำรายงานไปแล้วหาไรกรณีหมู่ที่ ๑๗ ไม่มีหลักฐาน ดังกรณีที่ นายก อบต. จะพิจารณากันอย่างไรเอาหลักฐานที่เอกสารที่บาดเจ็บให้ที่คณะกรรมการต้องพิจารณา เราจะจ่ายเท่าไรเราจะดูที่ค่าใช้จ่ายที่ไปหาหมอ ไม่ใช่ไปหาเท่าไรแล้ว บางท่านโรงพยาบาล เอกชนรักษาพยาบาล ไป ๕,๐๐๐ บาท ไม่ได้จ่ายหมด เป็นเงินช่วยเหลือซึ่ง เมื่อก่อนที่ตั้งขึ้นมา ช่วยเหลือบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาจะเป็นภาระในส่วนของผู้นำเมื่อก่อนผู้นำ นำนักกีฬาบาดเจ็บผู้นำก็ต้องจ่ายเงิน จึงมีกองทุน ตรงนี้ขึ้นมา เพื่อจะแบ่งเบาภาระก็คือเงินผู้นำ เมื่อรวมกัน หมู่บ้านเดียวบางครั้งอาจจะบาดเจ็บเยอะ ก็จะกลายเป็นภาระผู้นำ สมมติไปโรงพยาบาล ๕,๐๐๐ บาทถ้ามีกองทุน ก็ต้องดูแลลูกบ้านจึงมีกองทุนและมี การใช้จ่าย มาเรื่อยๆปัจจุบันเงินกองทุนมีประมาณ ๑๓๐,๐๐๐บาท แต่สมาชิกใหม่ เราตั้งแต่ ยังไม่ได้เก็บเงิน เราจะเก็บเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เข้ากองทุน กรณีที่บาดเจ็บรอพิจารณาจ่าย ต้นปีก็จะเก็บ เมื่อเก็บ เมื่อก่อนเก็บ ๑,๐๐๐บาทตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิม ในส่วนอยากนำเรียนเป็นเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ ถ้าเรามองว่าเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆ แต่ถ้าเราไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้น ในกรณีที่ไม่ได้มา ๕ หมู่ แต่แล้วก็มีหลักฐานไปรักษาแต่ถ้ามีใบเสร็จในส่วนคณะกรรมการพิจารณาหลักฐาน ก็จะช่วยบางคนไปหาหมอที่ รพ.เอกชนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลห้าพันบาทก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการก็จะมีสืบท่านมีสมาชิกผู้ใหญ่บ้านร่วมกับรวมกันทุกหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ เหมือนกัน

ไหมถ้าเหมือนเดิมก็ ในหมู่บ้านช่วยกันพิจารณาเมื่อก่อนหาไม่เป็น สมาชิกก็จะเป็นผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านที่เป็นคณะกรรมการเวลาประชุมคณะกรรมการ ท่านจะรู้ว่าบาดเจ็บจริงไหมและสามารถคุยกับสมาชิกท่านอื่นๆ ทราบ ถ้าพิจารณาจากนั้นได้มีระเบียบอยู่หรืออยากแก้ไขก็ได้ปลัดเป็นคนร่างระเบียบตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่สำรวจ หมู่ที่ ๑๕ ท่านเป็นคนเริ่มตั้งกองทุนนี้มีระเบียบ แต่เงินชุมชนไม่มีกองทุนเงินระเบียบเขียนไว้ อย่างชัดเจน ใครบ้างมีสิทธิ์ใช้เงิน ใช้จ่ายเงินในกรณีที่เราส่งไปแข่งขันใน กีฬาต่างๆก็จ่ายได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุบัติเหตุเราไปแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ที่มีการบาดเจ็บ ตรงนี้เราช่วยได้ หรือตัวแทนหมู่บ้านที่ส่งไปแข่งขัน ระดับจังหวัด ควบคุมในเรื่องของการจ่ายเงิน ถ้าคนที่คนที่บาดเจ็บเราไปดู ทะเบียนแต่ไม่ได้ทะเบียนในการแข่งขันก็จะได้ รับการช่วยเหลือ ให้ส่งชื่อด้วยการให้ในทะเบียนรอบเดียวเคยมีชื่อในการแข่งขันรอบ ที่สองแต่ไม่มีในทะเบียน ไม่ได้เลยนะคะ อยากจะนำเรียนเพิ่มเติม วันที่ประชุมอาจจะไม่ได้เข้าระเบียบถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เพื่อที่จะให้เหมาะสมต่อการดำเนินการขึ้น ที่คณะกรรมการในส่วน ของการเปลี่ยนแปลงในชื่อรายชื่อ ได้มีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อหรือยัง การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ อบรม.ต้องทำหนังสือ ส่งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ถ้าเป็นกองทุนสวัสดิการนักกีฬาเขาจะให้ทำเป็นหนังสือไม่ทราบว่า เปลี่ยนไปลายมือชื่อหรือยังแต่เมื่อติดต่อท่านนายกอุดมเดช สว่างจิตร์ ท่านผู้ใหญ่สำรวจ กังวานกิจตระกูล จึงนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ
นายประภากร

ครับขอบคุณท่านปลัด ประธานสภาฯ เชิญท่านประภากรครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบรม. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบรม. หมู่ที่ ๑๕ เรื่องการเปลี่ยนแปลง ลายมือชื่อท่านผู้ใหญ่สำรวจ ท่านได้ถาม เรื่อง กองทุนสวัสดิการนักกีฬาได้ ดำเนินการไปถึงไหนได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือไม่ ท่านก็ได้สอบถาม ผมว่าไม่มีท่านใดได้ประสานงานมาเลยให้ไปเปลี่ยนลายมือชื่อผู้เบิกถอน เงินกองทุนสวัสดิการนักกีฬาทันใด สอบถามผมมาถ้ายังไม่มี การเปลี่ยนแปลงก็คงจะเบิกไม่ได้ ท่านผู้ใหญ่สำรวจได้ทำหนังสือลาออกไปแล้ว ตอนนี้มีนายณรงค์ ประเสริฐการ เพียงคนเดียวยังไม่มีใครประสาน ท่านผู้ใหญ่รายชื่อและแต่งตั้งมาใหม่มีสามรายชื่อเราจะแข่งกีฬาแล้ว ไม่ได้ดำเนินการเรื่องเงินเรื่องเบิกจ่ายเงิน ถ้าเราจะเก็บเงินเข้ากองทุนส่วน ใหญ่มีนักกีฬา เราจะเก็บ เราก็ไม่ได้เก็บเงินเรื่องกองทุนสวัสดิการนักกีฬา คงใช้เงินในกองทุนเพราะไม่ได้เก็บเงินก่อนการแข่งขันกีฬา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านบุญเสริมครับ

นายบุญเสริม

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตนำเรียน เรื่องแรก เรื่องถนนที่ชำรุดจากหมู่ ๑๖ ไปหมู่ที่ ๑๔ เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสัญจรไปมาได้เกิด การชำรุดและเสียหายเยอะผมได้ปรึกษาท่านนายก และปรึกษาเรื่องงบประมาณ ทางอุบัติเหตุคงจะยังไม่พอเรื่องถนนของ ก็ต้องมีระเบียบข้อกฎหมาย จึงได้คุยกับท่านนายกและในสภาขอความเห็นชอบซ่อมแซมถนน จากหมู่ ๑๖ ไปยังหมู่ ๑๔ และหมู่ ๑๔ ไปยังหมู่ ๑๘ และได้ส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เชิญท่านนายก อบต. ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในกรณีที่ท่านสมาชิกได้พูดถึง เรื่องถนนชำรุดมีเอกสารซึ่งมีเอกสารมาแล้วเพื่อที่จะให้ดำเนินการซ่อมแซมเพราะว่าอยู่ในช่วง ขอเส้นทางหมู่ที่ ๑๖ ไปยังหมู่ที่ ๑๔ ถ้าจะให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดูแล ทำให้ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหลายๆส่วน ทั้นความต้องการของพื้นที่ น้องประชาชน ในส่วนของการดำเนินการ ต้องขออนุญาตก่อนเพื่อที่จะให้ อบต. อนุญาตแล้วที่จะนำเรื่องเรียนถึงผู้ที่สนับสนุนผมจึงเขียนเอกสารให้ขอความอนุเคราะห์ จากทางโรงงานและขอให้อบต.อนุญาตให้ดำเนินการ หลังจากที่ อบต. อนุญาต เรา จะสอบถามขอความเห็นชอบจากสภา ผมจึงนำเรียนถึงเรื่องในการแก้ไข และผมนำเรียน ถึงเธอจะประธานสภาขอมติจากท่านสมาชิกว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไรให้ดำเนินการซ่อมแซมถนน

ประธานสภาฯ
นายบุญเสริม

ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านบุญเสริมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ ผมยังมีอีกเรื่องเรื่อง รถมถนนติดกับฟุตบอล ถ้าเราจะนำดินมาเสริมให้กว้างจะมีปัญหาอะไรไหมครับ ทาง อบต.และเจ้าของพื้นที่ คือตรงสามแยกที่จะไปหมู่ ๑๘ เป็นต้นไม้และอิฐผม จะเสริมเป็นหูช้างไม้ให้เป็นอันตรายสำหรับผู้สัญจรไปมา และเรื่องต้นไม้ที่อยู่ทาง ถ้าผมขออนุญาตนำออกได้ไหมครับ ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภาขอมติขอความเห็นชอบ ขออนุญาตนำเรียนผ่านสภาฯ ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติให้เห็นชอบให้อนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้ามาซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑๔ ไปยังหมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๘ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ		
ที่ประชุมสภาฯ	เห็นชอบ	๑๖	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	
	งดออกเสียง	๒	เสียง
	สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม	๑๘	คน
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ เชิญ ครับ ถ้าไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม		
ปิดประชุมเวลา	๑๒.๐๐ น.		

(ลงชื่อ) สุวรินทร์ กระพือพงษ์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุวรินทร์ กระพือพงษ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ) สวัสดิ์ดี เยี่ยงย่าง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางสวัสดิ์ดี เยี่ยงย่าง)

(ลงชื่อ) ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ลำยอง ราวพิมาย กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางลำยอง ราวพิมาย)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้รับรองรายงาน
การประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) สมพงษ์ มิตสันเทียะ
(นายสมพงษ์ มิตสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง